

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวหลังทุนต่างชาติชะลอลง, ข้อมูล PMI ยุโรปหนุนบาท/ยูโร

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติที่เริ่มชะลอการไหลเข้าในช่วงนี้ ทำให้เงินบาทขาดปัจจัยสนับสนุนเมื่อเทียบดอลลาร์ แต่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร หลังตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยูโรโซน ยังกดดันค่าเงินยูโร

\*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่เครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายในซีเรีย

\*ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบเยน ขณะที่เยนได้แรงหนุนจากการที่นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น กล่าวว่า เขาต้องการใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบจากเยนที่อ่อนค่าลง ที่จะมีต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

\*ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐ กล่าววานนี้ว่า จะมีการโจมตีทางอากาศมากขึ้นต่อกลุ่มหัวรุนแรงในซีเรีย หลังจากดำเนินปฏิบัติการทิ้งระเบิดถล่มกองกำลังรัฐอิสลาม และกลุ่มของเครือข่ายอัล เคดา ซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุว่า จะโจมตีอเมริกาหรือยุโรป

\*นักวิเคราะห์ในต่างประเทศมองว่า กองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากขายทำกำไร หลังการแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้น 10 สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า ซึ่งแตกต่างจากนโยบายการเงินของยุโรป และญี่ปุ่น

\*ยูโรได้แรงหนุนจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ของเยอรมนี ซึ่งพุ่งขึ้นมาที่ 54.0 ในเดือนก.ย. จาก 53.7 ในเดือนส.ค. แต่ข้อมูล PMI

ของยูโรโซนพบว่า กิจกรรมทางธุรกิจยังขยายตัวต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.246 บาท

- \*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.23/26 ไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.205/275 จาก 32.22/24 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.39/50 จาก 41.740/763 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 108.65/69 จาก 108.88 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2853/55 จาก 1.2845 เมื่อวาน

"ตลาดยังคงค่อนข้างเจียบ flows ต่างชาติชะลอลงไป ก็มีแต่ importer exporter ที่เข้ามาบ้าง คิดว่าวันนี้คงแกว่งในกรอบแคบๆ ต่อไป" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่ปริมาณซื้อขายเบาบางลง เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่มาสนับสนุน ขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติเริ่มจะชะลอลงไปในช่วงนี้เช่นกัน ทำให้ธุรกรรมส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มผู้นำเข้าและส่งออก โดยคาดว่า เงินบาท/ดอลลาร์ วันนี้ จะยังมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 32.20-32.30 ขณะที่บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมาได้เล็กน้อย หลังจากข้อมูล PMI ของยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด แต่จากการที่ยูโรอ่อนค่ารับปัจจัยลบต่างๆ ไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้การอ่อนค่าของยูโรค่อนข้างจำกัด โดยมองแนวต้านของเงินบาท/ยูโร ในวันนี้ที่ 41.35 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 41.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้